

เทสโก้โลตัส มอบทุนการศึกษา ปี 2550

เทสโก้ โลตัส มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย จำนวน 18 ทุน เพื่อบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน ของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2550 ณ ห้องสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายพรเทพ กัลยพลฤกษ์ ผู้อำนวยการเขตเทสโก้ โลตัส เป็นผู้มอบพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้และตัวแทน

มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ของ ทุนมหาวิทยาลัย ซึ่ง ในปีการศึกษา 2550 นี้ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดได้บริจาคทุน



การศึกษาให้สถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 100 ทุน มูลค่า ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษา ทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

ในส่วนของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 คน ได้แก่ น.ส.นุชจรี ปิมปาอูด, นายเกียรติพงศ์ อนุภาพ, น.ส.สุพรรณิ ไชยวรรณ, นายสมชาย ชุมภู, นายสมบูรณ์ ดันตระกุล และ น.ส. วรางคณา บัวล้อม จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 6 คน ได้แก่ น.ส.สุภัทกร วงศ์ อามาศย์, นายเฉลิมชัย กุลาทัยใจดี, น.ส.อชิษฐาน อินวงศ์สุวรรณ, น.ส.วัชรินทร์ ปันก่อ, น.ส.ชนิภา นิยมอินทร์ และ นาย กิตติพงษ์ ไชยบุญชู และจากมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง จำนวน 6 ทุน ได้แก่ น.ส.สุชีรา เหลืองเพชรงาม, น.ส.วรัญญา วิลัย, น.ส.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายพรเทพ กัลยพลฤกษ์ ผู้อำนวยการเขตเทสโก้ โลตัส กล่าวว่า บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยคณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เริ่มสนับสนุนทุนการศึกษาให้สถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 ปี ทั้งนี้เพื่อ สนับสนุนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มีความ ประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน การศึกษา ให้มีทุนการศึกษาจนสำเร็จการ ศึกษา พร้อมทั้งได้รับการฝึกงาน เพื่อนำ ความรู้สู่การปฏิบัติจริง อันจะมีผลให้นิสิต นัก ศึกษาประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา และสามารถออกไปปฏิบัติงานได้ตามที่ตั้ง เป้าหมายไว้ โดยจัดเป็นทุนการศึกษาต่อ เนื่องให้แก่นิสิตนักศึกษา ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์และสหกรณ์หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนักศึกษาที่ ผ่านการคัดเลือก และได้รับการอนุมัติให้ได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการบริหาร โครงการทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส จำนวน 18

